



ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ด้วยปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐโดยรวม และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สอบแข่งขันได้ใน การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดแนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อนำไปบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๕๐ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔



แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
(แบบทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)

เพื่อให้การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐโดยรวม และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สอบแข่งขันได้ในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดแนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อนำไปบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ดังนี้

๑. ในแนวทางนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีใช้ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐใดประสานขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเพื่อนำไปบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาว่า เห็นควรให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่

๓. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชีพิจารณาแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ จัดทำหนังสือส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ทุกรายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไปให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๓.๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ และสิทธิให้ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีรายชื่อตาม ๓.๑ ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการเลือกสรร ดังนี้

๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุในหน่วยงานของรัฐครั้งนี้เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น มิใช่การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนดไว้

๒) สิทธิของผู้สอบแข่งขันได้ในระหว่างการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

๒.๑) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในหน่วยงานของรัฐ หรือสมัครแต่ไม่ได้รับเลือกสรร จะยังคงมีสิทธิในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามเดิม และมีสิทธิในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามเดิม แล้วแต่กรณี

๒.๒) ผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงานของรัฐ แต่ต่อมาสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐนั้นจะเป็นผู้พิจารณาว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือไม่

๓) ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการที่ได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐประเภทอื่น หรือเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐใดแล้ว จะยังคงมีสิทธิในการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเมื่อส่วนราชการเรียกให้มารับการบรรจุเมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นจะต้องยังไม่หมดอายุ

๓.๓ ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชีแจ้งผลการดำเนินการภายหลังการสรรหาและเลือกสรรแล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับส่วนราชการเจ้าของบัญชีด้วย

๔. เพื่อป้องกันการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการซ้ำซ้อนในหน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เมื่อจะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รายใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญให้ตรวจสอบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นได้ลาออกจากหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ แล้วก่อนวันที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

๔.๒ ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นรายชื่อและข้อมูลชุดเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีทราบเพื่อตรวจสอบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นได้ลาออกจากหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ แล้ว ก่อนวันที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คำอธิบายแนวทางดำเนินการ

การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

(แบบทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)

แนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมที่จะมีการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้อย่างคุ้มค่า และเพื่อประโยชน์ของผู้สอบแข่งขันได้ที่จะมีโอกาสในการมีงานทำเพิ่มขึ้น ก.พ. จึงกำหนดแนวทางการให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้ส่วนราชการมีความเข้าใจและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำคำอธิบายแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาว่า หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่นที่มีใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้พิจารณาจากรายชื่อส่วนราชการตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้

๑.๑ ส่วนราชการตามเอกสารหมายเลข ๑ เป็นส่วนราชการที่จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑.๒ ส่วนราชการตามเอกสารหมายเลข ๑ ซึ่งมีเครื่องหมาย * ข้างท้าย เป็นส่วนราชการที่มีข้าราชการหลายประเภท เช่น กระทรวงศึกษาธิการมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นส่วนราชการเจ้าของบัญชีจึงควรสอบถามส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีให้ชัดเจนว่า จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทใดแล้วจึงเลือกแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑) หากประสงค์จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ส่วนราชการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒) หากประสงค์จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ให้ส่วนราชการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้

๑.๓ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ปรากฏรายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ให้ส่วนราชการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้

๒. การดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า จะให้หน่วยงานของรัฐใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่ ซึ่งหากส่วนราชการเจ้าของบัญชีพิจารณาเหตุผลหรือความจำเป็น เช่น คาดว่าจะมีอัตราว่างอีกซึ่งต้องใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้เพื่อบรรจุในอัตราว่างในระยะต่อไป เป็นต้น ก็สามารถพิจารณาไม่ให้ใช้บัญชีก็ได้

๓. หากส่วนราชการเจ้าของบัญชีพิจารณาแล้วเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สามารถดำเนินการได้โดยส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ทุกรายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ กรม ก ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๒ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล้ว ๑๐ ราย ต่อมาสำนักงาน ป ขอใช้บัญชีไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป และกรม ก พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ใช้บัญชีได้ กรม ก จึงส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ ๑๑ ถึง ๑๑๒ ให้สำนักงาน ป

ตัวอย่างที่ ๒ กรม ข ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล้ว ๒ ราย และได้ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ กรม ค ที่ขอใช้บัญชี รวม ๑๐ ราย ซึ่งกรม ค ดำเนินการแล้วเสร็จและแจ้งผลไปยังกรม ข ว่าได้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ ๑๒ แล้ว ต่อมาสำนักงาน ป ขอใช้บัญชีไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป และกรม ข พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ใช้บัญชีได้ กรม ข จึงส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ ๓ ถึง ๑๑ และ ๑๓ ถึง ๓๔ (ส่งทุกรายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ)

ตัวอย่างที่ ๓ กรม ค ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘๘ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล้ว ๔ ราย และได้ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ กรม ง ที่ขอใช้บัญชี รวม ๑๐ ราย ซึ่ง กรม ง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการต่อกรม ค ในระหว่างนั้น สำนักงาน ป ขอใช้บัญชีไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป และกรม ค พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ใช้บัญชีได้ กรม ค จึงส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ ๕ - ๘๘ (ส่งทุกรายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ) รวมทั้งมีหนังสือแจ้งกรม ง ให้ทราบด้วยว่า ได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ให้สำนักงาน ป ไปใช้ด้วย เพื่อให้กรม ง ตรวจสอบหลักฐานของผู้ที่กรม ง จะบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อป้องกันปัญหาการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการซ้ำซ้อน

๔. ในการส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ให้หน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีแจ้งหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชีด้วยว่า หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมีหนังสือแจ้งสิทธิให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการเลือกสรรด้วย โดยส่วนราชการส่งข้อมูลสิทธิของผู้สอบแข่งขันได้ไปพร้อมกันหนังสือที่ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอาจใช้ตัวอย่างหนังสือตามเอกสารหมายเลข ๒ หรือจะปรับใช้

รูปแบบหรือข้อความตามที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีข้อความเกี่ยวกับสิทธิของผู้สอบแข่งขันได้ ให้ครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนด

๕. ภายหลังจากส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้หน่วยงานของรัฐแล้ว เมื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีประสงค์จะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ กรม ก ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๒ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล้ว ๑๐ ราย ต่อมาสำนักงาน ป ขอใช้บัญชีไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป และกรม ก ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ ๑๑ ถึง ๑๑๒ ให้สำนักงาน ป ต่อมา กรม ก จะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี ก็ให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑๑ มารับการบรรจุ

๖. ภายหลังจากส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้หน่วยงานของรัฐแล้ว มีส่วนราชการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อนำไปคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ก็ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เช่น

ตัวอย่างที่ ๑ กรม จ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๖ ราย บรรจุครั้งแรกไปแล้ว ๔ ราย และส่งรายชื่อให้สำนักงาน ป ที่ขอใช้บัญชีไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป (ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๕ ถึง ๕๖) ต่อมา กรม ง ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีอัตราว่าง ๑ อัตรา กรม จ จึงส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ๑๐ ราย คือ ลำดับที่ ๕ ถึง ๑๔ ให้กรม ง พร้อมแจ้งให้กรม ง ทราบด้วยว่า ได้ส่งรายชื่อชุดเดียวกันนี้ให้สำนักงาน ป ไปด้วย เมื่อกรม ง จะบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกกราบไต่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญให้ตรวจสอบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าผู้ได้รับการคัดเลือกกรายนั้นได้ลาออกจากหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ แล้วก่อนวันที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

๗. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรแล้วเสร็จ และแจ้งผลมายังส่วนราชการเจ้าของบัญชี ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีรับทราบข้อมูลโดย**ไม่ต้องตัดสิทธิผู้สอบแข่งขันได้**ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการกรณีที่ส่วนราชการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นในภายหลัง ดังนี้

๗.๑ เมื่อเรียกกรายงานตัวแล้ว ผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นมารายงานตัวและประสงค์จะรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมายืนยันว่า ได้ลาออกจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนวันที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

๗.๒ เมื่อเรียกรายงานตัวแล้ว ผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไม่มารายงานตัวหรือไม่รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงตัดสิทธิผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๘. หากส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ส่วนราชการอื่นที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นรายชื่อชุดเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีแจ้งส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีทราบด้วย เพื่อให้เน้นการตรวจสอบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีรายนั้นได้ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนวันที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

รายชื่อส่วนราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

(แบบทำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑. สำนักงานนายกรัฐมนตรี

- ๑.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ๑.๒ กรมประชาสัมพันธ์
- ๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ๑.๔ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ๑.๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ๑.๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- ๑.๗ สำนักงบประมาณ
- ๑.๘ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ๑.๙ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๑.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
- ๑.๑๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ๑.๑๒ สำนักงาน ก.พ.ร.
- ๑.๑๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ๑.๑๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๒. กระทรวงการคลัง

- ๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ๒.๒ กรมธนารักษ์
- ๒.๓ กรมบัญชีกลาง
- ๒.๔ กรมศุลกากร
- ๒.๕ กรมสรรพสามิต
- ๒.๖ กรมสรรพากร
- ๒.๗ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ๒.๘ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ๒.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๓. กระทรวงการต่างประเทศ

- ๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ๓.๒ กรมการกงสุล
- ๓.๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ๓.๔ กรมพิธีการทูต
- ๓.๕ กรมยุโรป
- ๓.๖ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- ๓.๗ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- ๓.๘ กรมสารนิเทศ
- ๓.๙ กรมองค์การระหว่างประเทศ
- ๓.๑๐ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
- ๓.๑๑ กรมอาเซียน
- ๓.๑๒ กรมเอเชียตะวันออก
- ๓.๑๓ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ๔.๒ กรมการท่องเที่ยว
- ๔.๓ กรมพลศึกษา

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ๕.๒ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ๕.๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ
- ๕.๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- ๕.๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ๕.๖ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๖.๒ กรมการข้าว
- ๖.๓ กรมชลประทาน
- ๖.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ๖.๕ กรมประมง
- ๖.๖. กรมปศุสัตว์

- ๖.๗ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ๖.๘ กรมพัฒนาที่ดิน
- ๖.๙ กรมวิชาการเกษตร
- ๖.๑๐ กรมส่งเสริมการเกษตร
- ๖.๑๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์
- ๖.๑๒ กรมหม่อนไหม
- ๖.๑๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- ๖.๑๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- ๖.๑๕ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๗. กระทรวงคมนาคม

- ๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- ๗.๒ กรมเจ้าท่า
- ๗.๓ กรมการขนส่งทางบก
- ๗.๔ กรมท่าอากาศยาน
- ๗.๕ กรมทางหลวง
- ๗.๖ กรมทางหลวงชนบท
- ๗.๗ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๘. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๘.๒ กรมควบคุมมลพิษ
- ๘.๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ๘.๔ กรมทรัพยากรธรณี
- ๘.๕ กรมทรัพยากรน้ำ
- ๘.๖ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ๘.๗ กรมป่าไม้
- ๘.๘ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ๘.๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ๘.๑๐ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๙.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๙.๒ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ๙.๓ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๑๐. กระทรวงพลังงาน

- ๑๐.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- ๑๐.๒ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- ๑๐.๓ กรมธุรกิจพลังงาน
- ๑๐.๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ๑๐.๕ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๑. กระทรวงพาณิชย์

- ๑๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ๑๑.๒ กรมการค้าต่างประเทศ
- ๑๑.๓ กรมการค้าภายใน
- ๑๑.๔ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ๑๑.๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ๑๑.๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ๑๑.๗ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- ๑๑.๘ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๑๒. กระทรวงมหาดไทย

- ๑๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ๑๒.๒ กรมการปกครอง
- ๑๒.๓ กรมการพัฒนาชุมชน
- ๑๒.๔ กรมที่ดิน
- ๑๒.๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๒.๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ๑๒.๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๓. กระทรวงยุติธรรม

- ๑๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ๑๓.๒ กรมคุมประพฤติ
- ๑๓.๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- ๑๓.๔ กรมบังคับคดี
- ๑๓.๕ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ๑๓.๖ กรมราชทัณฑ์
- ๑๓.๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๓.๘ สำนักงานกิจการยุติธรรม

๑๓.๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑๓.๑๐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๔. กระทรวงแรงงาน

๑๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๔.๒ กรมการจัดหางาน

๑๔.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๔.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๔.๕ สำนักงานประกันสังคม

๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม

๑๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๕.๒ กรมการศาสนา

๑๕.๓ กรมศิลปากร

๑๕.๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๕.๕ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๖.๒ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๖.๓ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ*

๑๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๗.๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๗.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๗.๔ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๗.๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๗.๖ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๗.๗ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๑๗.๘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๘. กระทรวงสาธารณสุข

๑๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๘.๒ กรมการแพทย์

๑๘.๓ กรมควบคุมโรค

- ๑๘.๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๑๘.๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ๑๘.๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ๑๘.๗ กรมสุขภาพจิต
- ๑๘.๘ กรมอนามัย
- ๑๘.๙ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม

- ๑๙.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ๑๙.๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ๑๙.๓ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ๑๙.๔ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ๑๙.๕ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
- ๑๙.๖ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑๙.๗ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๒๐. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

- ๒๐.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ๒๐.๒ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๒๐.๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ๒๐.๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- ๒๐.๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ๒๐.๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
(สำหรับส่วนราชการเจ้าของบัญชี)



ที่ .../...

.....(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชี).....

.....(วันที่).....

เรื่อง ขอส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง.....ของ.....(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชี)

เรียน(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชี).....

อ้างถึง หนังสือ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชี)..... ลงวันที่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง.....ของ.....(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชี) จำนวน ๑ ชุด

๒. หนังสือแจ้งสิทธิของผู้สอบแข่งขันได้

ตามหนังสือที่อ้างถึง.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชี).....แจ้งความประสงค์ขอดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง.....ของ.....(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชี) ตามประกาศ.....(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชี)..... ลงวันที่.....ไปดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่ง.....ของ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชี) และขอให้.....(ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชี) พิจารณาจัดส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ให้.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชี)..... เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

.....(ส่วนราชการเจ้าของบัญชี).....จึงขอส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง.....ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐที่ขอใช้บัญชี).....ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิของผู้สอบแข่งขันได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้ผู้สอบแข่งขันได้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชีหรือผู้ได้รับมอบหมาย)

ตัวอย่างหนังสือนำเสนอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

(สำหรับเป็นตัวอย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ของหนังสือนำเสนอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้)

สิทธิของผู้สอบแข่งขันได้

๑) ตำแหน่งที่จะบรรจุในหน่วยงานของรัฐครั้งนี้มิใช่การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นกำหนดไว้

๒) สิทธิของผู้สอบแข่งขันได้ในระหว่างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงานของรัฐ เป็นดังนี้

๒.๑) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในหน่วยงานของรัฐ หรือสมัครแต่ไม่ได้รับเลือกสรร ยังคงมีสิทธิในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการตามเดิม

๒.๒) ผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาและเลือกสรรของหน่วยงานของรัฐ แต่ต่อมาสละสิทธิในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้พิจารณาว่าจะยังคงมีสิทธิในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรอยู่หรือไม่

๓) ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือบรรจุเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐประเภทอื่นแล้ว ยังคงมีสิทธิในการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียกให้มารับการบรรจุเมื่อถึงลำดับที่ในบัญชี

ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียกให้มารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเมื่อถึงลำดับที่ หรือเมื่อส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียกให้ ผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการบรรจุเมื่อถึงลำดับที่ ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องลาออกจากหน่วยงานของรัฐก่อนและมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปแสดงต่อส่วนราชการนั้นว่า ได้ลาออกจากหน่วยงานของรัฐแล้วก่อนวันที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
